

Số: *612* /TB-ĐHKQTQD

Hà Nội, ngày *25* tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc thông tin Hội thảo quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ khối kinh tế và kinh doanh 2025 (ICYREB 2025)

Nằm trong hoạt động thường niên tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ - ICYREB, Năm 2025 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng là đơn vị đăng cai phối hợp đồng tổ chức Hội thảo cùng các trường Đại học, Học viện khối ngành kinh tế và kinh doanh trong đó có Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đồng tổ chức Hội thảo quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ khối kinh tế và kinh doanh năm 2025 (ICYREB 2025) với chủ đề “*Contemporary Issues in Economics, Management, and Business in the Connected Age*” được đề xuất chọn là chủ đề chính của Hội thảo khoa học quốc tế thường niên ICYREB lần thứ 11. Đây là diễn đàn để các nhà khoa học trẻ công bố và thảo luận kết quả nghiên cứu của mình.

Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo đến các nhà khoa học trẻ (không quá 40 tuổi tính đến năm 2025) gửi bài tham dự Hội thảo theo yêu cầu:

Quy định bài viết: theo Thư mời viết bài của Ban Tổ chức kèm theo.

Bài viết toàn văn gửi tại email: icyreb2025@due.edu.vn và email cc: icyrebNEU@neu.edu.vn trước ngày 29/6/2025.

Bài viết được chấp nhận đăng trong kỷ yếu Hội thảo được hỗ trợ kinh phí công bố và các công trình nghiên cứu xuất sắc sẽ được Ban Tổ chức lựa chọn tham dự và trình bày kết quả tại Hội thảo (kinh phí được tài trợ toàn bộ hoặc một phần theo Quy chế Thu chi nội bộ của NEU).

Thông tin chi tiết tham khảo tại website: <https://due.udn.vn/vi-vn/icyreb2025> hoặc liên hệ trực tiếp Ban thư ký hội thảo: Ms. Linh Hà (+84 236-3954243) để được giải đáp.

Thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học:

Phòng 212 tầng 2 Nhà A1 (qua ThS Trương Văn Thanh - Chuyên viên P.QLKH;
Điện thoại: 0904.362.363; Email: truongthanh@neu.edu.vn).

Rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của các nhà khoa học trẻ NEU.

Trân trọng Thông báo!

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- P.TT (đăng th/báo);
- Lưu: VT, QLKH.

TL. GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG QLKH

